



ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ และ ๕ ปี
TCAS รอบที่ ๒ Quota “โครงการนักศึกษาพิการ”
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้สอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ และยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตลอดจนนโยบายและทิศทางการพัฒนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงออกประกาศการรับสมัครนักเรียนพิการที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ และ ๕ ปี ตามความต้องการของทุกคณะ วิทยาลัยวิทยาเขต เพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด **TCAS รอบที่ ๒ Quota** มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. คุณสมบัติทั่วไป

- ๑.๑ เป็นผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า (บางสาขาวิชาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี) ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในแต่ละสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ และจะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ **๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗**
- ๑.๒ ต้องเป็นนักเรียนผู้ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
- ๑.๓ ต้องไม่เคยสำเร็จการศึกษาหรือศึกษาระดับปริญญาตรีโดยได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับคนพิการจากสถาบันการศึกษาใด ๆ มาก่อน
- ๑.๔ มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกรายวิชา ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
- ๑.๕ เป็นผู้ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
- ๑.๖ เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม เรียนดี แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
- ๑.๗ ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็นนิสิต หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันชั้นสูงอื่น ๆ ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด
- ๑.๘ ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
- ๑.๙ เป็นผู้พิการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ในการเดินทาง การขับถ่าย และเรียนร่วมกับนักศึกษาปกติได้

๒. คุณสมบัติเฉพาะ...

๒. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร มีความบกพร่องตามประเภทความพิการ ดังต่อไปนี้

๒.๑ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ประเภทสายตาลีอนราง ต้องสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ในชีวิตประจำวัน และต้องมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับผู้มีความบกพร่องทางการเห็น เพื่อส่งเสริมให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ โปรแกรมอ่านจอบนคอมพิวเตอร์ (Jaws for Windows) เครื่องเล่น และบันทึกเสียงระบบเดซีแบบพกพา เครื่องขยายภาพและตัวอักษร (Closed Circuit Television for Low vision : CCTV)

๒.๒ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ประเภทหูตึงที่ได้รับการใส่เครื่องช่วยฟัง และมีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน เท่าเทียมกับนักศึกษาปกติทั่วไป และสามารถช่วยเหลือตนเองในการศึกษา เล่าเรียนได้

๒.๓ บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ต้องสามารถช่วยเหลือตนเองในการศึกษาเล่าเรียนได้ ในกรณีหากไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ แต่มีความสามารถในการเรียนและทางครอบครัวยินดีจัดหาผู้ดูแลช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาเรียน

๒.๔ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ต้องสามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้ และสามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในระดับพื้นฐานได้

๒.๕ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา ต้องสามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้ มีความสามารถในการฟัง และการเขียน เท่าเทียมกับนักศึกษาปกติทั่วไปและสามารถใช้อุปกรณ์ในระดับพื้นฐานได้

๒.๖ บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ ต้องสามารถช่วยเหลือตนเอง ในชีวิตประจำวันและสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้ ในกรณีหากไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้ แต่มีความสามารถในการเรียน ทางครอบครัวจะต้องร่วมกันวางแผนการช่วยเหลือทางด้านการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวันกับงานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา

๒.๗ บุคคลออทิสติก ต้องสามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน และสามารถใช้อุปกรณ์ในระดับพื้นฐานได้ ตลอดจนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้ ในกรณีหากไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้ แต่มีความสามารถในการเรียน ทางครอบครัวจะต้องวางแผนการช่วยเหลือทางด้านการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวัน กับงานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา

กรณีมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน หรือสิ่งอำนวยความสะดวกของแต่ละคณะ/สาขาวิชา

โทรศัพท์ : ๐ ๕๓๘๗ ๓๔๖๐

เพจ Facebook : รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรึกษาด้านเงินทุน และสวัสดิการสำหรับนักศึกษาพิการ

โทรศัพท์ : ๐ ๕๓๘๗ ๓๑๘๓

เพจ Facebook : งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา

๓. คณะ/สาขาวิชา และจำนวนรับ

กลุ่มวิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ (จำนวน ๑๒ สาขาวิชา)

ลำดับ	คณะ/สาขาวิชา	GPAX. ไม่ต่ำกว่า	จำนวน รับ
๑	คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์	๒.๒๕	๒
๒	คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. - GED Ready ๑๕๕ คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป ๑๔๕ คะแนนขึ้นไป - ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เรียนวิชาพื้นฐานทางด้าน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	ไม่ระบุ	๒
๓	คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ รับผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา - ม.๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ - ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เรียนวิชาพื้นฐานทางด้าน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	ไม่ระบุ	๒
๔	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คำนวณ - ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม ทุกสาขาวิชา - ผู้สมัครทุกคนต้องแนบ แฟ้มสะสมผลงานด้านวิทยาศาสตร์หรือ ผลงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง ระดับ ม.๔-๖ หรือ ปวช. อย่างน้อย ๑ ผลงาน	๒.๒๕	๒
๕	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดแพร่) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คำนวณ - ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม ทุกสาขาวิชา	ไม่ระบุ	๒
๖	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์	ไม่ระบุ	๒
๗	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. - GED Ready ๑๕๕ คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป ๑๔๕ คะแนนขึ้นไป - ปวช. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง	ไม่ระบุ	๒

ลำดับ...

ลำดับ	คณะ/สาขาวิชา	GPAX. ไม่ต่ำกว่า	จำนวน รับ
๘	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. - GED Ready ๑๕๕ คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป ๑๔๕ คะแนนขึ้นไป	ไม่ระบุ	๒
๙	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คำนวณ / กศน. - GED Ready ๑๕๕ คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป ๑๔๕ คะแนนขึ้นไป - ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เรียนวิชาพื้นฐานทางด้าน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	ไม่ระบุ	๒
๑๐	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ - ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เรียนวิชาพื้นฐานทางด้าน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (จัดการเรียนสอน โดยเรียนรู้ร่วมกับอุตสาหกรรมจริง ตลอด ๔ ปี / เรียนในโรงงาน อุตสาหกรรม-หน่วยงานรัฐ และ เอกชน / มีกิจกรรมศึกษาดูงานตลอด ๔ ปี / จัดการ เรียนการสอนแบบ Block)	ไม่ระบุ	๒
๑๑	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ - ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เรียนวิชาพื้นฐานทางด้าน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (จัดการเรียนการสอนเน้นการประยุกต์ใช้งานจริงจากโจทย์ของภาคอุตสาหกรรม เอกชนและภาครัฐ / ได้ออกสหกิจศึกษาหรือฝึกงานในต่างประเทศ / มีกิจกรรมศึกษา ดูงานทุกปีทั้งในและต่างประเทศ)	ไม่ระบุ	๒
๑๒	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการหาภาวะที่เหมาะสมทางอุตสาหกรรม (Industrial optimisation and applications) หลักสูตรนานาชาติ ได้ปริญญาตรี ๒ ใบ ของมหาวิทยาลัยแมโจ และ Curtin University, Australia รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. - GED Ready ๑๕๕ คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป ๑๔๕ คะแนนขึ้นไป - ผู้สมัครทุกคนต้องพิมพ์บทความ ๑ หน้า A๔ หัวข้อ “เหตุผลที่เลือกเรียนสาขาวิชา Industrial optimisation and applications” ติดต่อสอบถาม : อาจารย์ ดร.บุรฉกร นันทดิลก โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๙ ๑๕๙๙ ๕๒๓๒	ไม่ระบุ	๒

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (จำนวน ๒ สาขาวิชา)

ลำดับ	คณะ/สาขาวิชา	GPAX. ไม่ต่ำกว่า	จำนวนรับ
๑	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน - ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เรียนวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ - ผู้สมัครทุกคนต้องแนบ แฟ้มสะสมผลงานด้านคอมพิวเตอร์ หรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ ม.๔-๖ หรือ ปวช. อย่างน้อย ๑ ผลงาน	๒.๒๕	๒
๒	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน - ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เรียนวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ - ผู้สมัครทุกคนต้องแนบ แฟ้มสะสมผลงานด้านคอมพิวเตอร์ หรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ ม.๔-๖ หรือ ปวช. อย่างน้อย ๑ ผลงาน	๒.๒๕	๒

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ (จำนวน ๔ สาขาวิชา)

ลำดับ	คณะ/สาขาวิชา	GPAX. ไม่ต่ำกว่า	จำนวนรับ
๑	วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (วิชาเอกวิศวกรรมพลังงานทดแทน) รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ - ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง	ไม่ระบุ ๒.๒๕	๒
๒	วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (วิชาเอกวิศวกรรมนวัตกรรมการจัดการพลังงาน) รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ - ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง	ไม่ระบุ ๒.๒๕	๒
๓	คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คำนวณ - ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล	๒.๒๕ ๒.๕๐	๒

ลำดับ	คณะ/สาขาวิชา	GPAX. ไม่ต่ำกว่า	จำนวน รับ
	- ผู้สมัครทุกคนต้องแนบ เพิ่มสะสมผลงานด้านวิชาการ หรือจิตอาสา ระดับ ม.๔-๖ หรือปวช. อย่างน้อย ๑ ผลงาน		
๔	คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คำนวณ - ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล - ผู้สมัครทุกคนต้องแนบ เพิ่มสะสมผลงานด้านวิชาการ หรือจิตอาสา ระดับ ม.๔-๖ หรือปวช. อย่างน้อย ๑ ผลงาน	๒.๒๕ ๒.๕๐	๒

กลุ่มเกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรม วนเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร (จำนวน ๑๑ สาขาวิชา)

ลำดับ	คณะ/สาขาวิชา	GPAX. ไม่ต่ำกว่า	จำนวนรับ
๑	คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชไร่ วิชาเอกอารักขาพืช วิชาเอกปฐพีศาสตร์ วิชาเอกเกษตรเคมี วิชาเอก วิทยาการสมุนไพร วิชาเอกทรัพยากรป่าไม้และการจัดการ วิชาเอกเกษตรอินทรีย์) รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. - GED Ready ๑๕๕ คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป ๑๔๕ คะแนนขึ้นไป - ปวช. ทุกประเภทวิชา หมายเหตุ ก่อนขึ้นระดับชั้นปีที่ ๓ จะต้องดำเนินการเลือกวิชาเอกตามเกณฑ์ที่ สาขาวิชากำหนดไว้ หรือตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ไม่ระบุ	๒
๒	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดแพร่) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. - GED Ready ๑๕๕ คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป ๑๔๕ คะแนนขึ้นไป - ปวช. ทุกประเภทวิชา	ไม่ระบุ	๒
๓	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (จังหวัดชุมพร) สาขาวิชาพืชศาสตร์ รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. - GED Ready ๑๕๕ คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป ๑๔๕ คะแนนขึ้นไป - ปวช. ทุกประเภทวิชา	ไม่ระบุ	๒
๔	คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชสวน รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. - GED Ready ๑๕๕ คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป ๑๔๕ คะแนนขึ้นไป - ปวช. ทุกประเภทวิชา	ไม่ระบุ	๒

ลำดับ...

ลำดับ	คณะ/สาขาวิชา	GPAX. ไม่ต่ำกว่า	จำนวนรับ
๕	คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. - GED Ready ๑๕๕ คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป ๑๔๕ คะแนนขึ้นไป - ปวช. ทุกประเภทวิชา	ไม่ระบุ	๒
๖	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (วิชาเอกโคนมและโคเนื้อ วิชาเอกการผลิตสุกร วิชาเอกสัตว์ปีก วิชาเอกอาหารสัตว์) รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. - ปวช. ทุกประเภทวิชา - ผู้สมัครทุกคนต้องแนบแฟ้มสะสมผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ หรือ ปศุสัตว์ ระดับ ม.๔-๖ หรือปวช. อย่างน้อย ๑ ผลงาน	ไม่ระบุ	๒
๗	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดแพร่) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. - GED Ready ๑๕๕ คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป ๑๔๕ คะแนนขึ้นไป - ปวช. ทุกประเภทวิชา	ไม่ระบุ	๒
๘	คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. - GED Ready ๑๕๕ คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป ๑๔๕ คะแนนขึ้นไป - ปวช. ทุกประเภทวิชา	ไม่ระบุ	๒
๙	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (จังหวัดชุมพร) สาขาวิชานวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. - GED Ready ๑๕๕ คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป ๑๔๕ คะแนนขึ้นไป - ปวช. ทุกประเภทวิชา	ไม่ระบุ	๒
๑๐	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดแพร่) สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ - ผู้สมัครทุกคนต้องแนบแฟ้มสะสมผลงานด้านด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม หรือด้านเกษตร ระดับ ม.๔-๖ อย่างน้อย ๑ ผลงาน	ไม่ระบุ	๒

ลำดับ	คณะ/สาขาวิชา	GPAX. ไม่ต่ำกว่า	จำนวนรับ
๑๑	โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการป่าไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร์ เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดแพร่) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. - GED Ready ๑๕๕ คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป ๑๔๕ คะแนนขึ้นไป - ปวช. ทุกประเภทวิชา	ไม่ระบุ	๒

กลุ่มบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี และเศรษฐศาสตร์ (จำนวน ๑๒ สาขาวิชา)

ลำดับ	คณะ/สาขาวิชา	GPAX. ไม่ต่ำกว่า	จำนวนรับ
๑	คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการ) รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน	ไม่ระบุ	๒
๒	คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิชาเอกนวัตกรรมการตลาดและการตลาดดิจิทัล) รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน	ไม่ระบุ	๒
๓	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร์ เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดแพร่) สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. - GED Ready ๑๕๕ คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป ๑๔๕ คะแนนขึ้นไป - ปวช. ทุกประเภทวิชา	ไม่ระบุ	๒
๔	คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการบริหารการเงินและการลงทุน) รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา ม.๖ ทุกแผนการเรียน	ไม่ระบุ	๒
๕	คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน - ผู้สมัครทุกคนต้องแนบแฟ้มสะสมผลงานเด่นด้านคอมพิวเตอร์ หรือด้านธุรกิจ ระดับม.๔ - ๖ อย่างน้อย ๑ ผลงาน	ไม่ระบุ	๒
๖	คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน - ผู้สมัครทุกคนต้องแนบแฟ้มสะสมผลงานเด่นด้านวิชาการ หรือกิจกรรม ระดับ ม.๔-๖ อย่างน้อย ๑ ผลงาน	๒.๒๕	๒
๗	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร์ เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดแพร่) สาขาวิชาการบัญชี รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. - GED Ready ๑๕๕ คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป ๑๔๕ คะแนนขึ้นไป	ไม่ระบุ	๒

ลำดับ...

ลำดับ	คณะ/สาขาวิชา	GPAX. ไม่ต่ำกว่า	จำนวนรับ
	- ปวช. ทุกประเภทวิชา		
๘	คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชานวัตกรรมค้าปลีกสมัยใหม่ รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน	ไม่ระบุ	๒
๙	คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. - ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา	ไม่ระบุ	๒
๑๐	คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. - ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา	ไม่ระบุ	๒
๑๑	คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. - GED Ready ๑๕๕ คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป ๑๔๕ คะแนนขึ้นไป - ปวช. ทุกประเภทวิชา	ไม่ระบุ	๒
๑๒	คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน	๒.๕๐	๒

กลุ่มการท่องเที่ยวและโรงแรม (จำนวน ๕ สาขาวิชา)

ลำดับ	คณะ/สาขาวิชา	GPAX. ไม่ต่ำกว่า	จำนวนรับ
๑	คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน	๒.๒๕	๒
๒	คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. - GED Ready ๑๕๕ คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป ๑๔๕ คะแนนขึ้นไป - ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม	๒.๒๕	๒
๓	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดแพร่) สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. - GED Ready ๑๕๕ คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป ๑๔๕ คะแนนขึ้นไป - ปวช. ทุกประเภทวิชา	ไม่ระบุ	๒

ลำดับ...

ลำดับ	คณะ/สาขาวิชา	GPAX. ไม่ต่ำกว่า	จำนวนรับ
๔	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (จังหวัดชุมพร) สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. - GED Ready ๑๕๕ คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป ๑๔๕ คะแนนขึ้นไป - ปวช. ทุกประเภทวิชา	ไม่ระบุ	๒
๕	วิทยาลัยนานาชาติ โครงการความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ หลักสูตร Educational Cooperation Program (ECP.) (เรียนที่วิทยาลัยนานาชาติ ๑ ปี และ Vanung University ๓ ปี หรือ Guangxi University of Foreign Languages ๓ ปี) รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. - GED Ready ๑๕๕ คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป ๑๔๕ คะแนนขึ้นไป - ปวช. ทุกประเภทวิชา - ค่าฝึกอบรม (เหมาจ่าย) ภาคการศึกษาละ ๑,๐๗๕ USD หรือ ๓๗,๐๐๐ บาท ** - ผู้สมัครทุกคนต้องพิมพ์บทความ ๑ หน้า A๔ หัวข้อ “เหตุผลที่อยากเรียนหลักสูตรนี้” - ผู้สมัครทุกคนต้องแนบ แฟ้มสะสมผลงาน เด่นด้านวิชาการ หรือกิจกรรม ระดับ ม.๔-๖ อย่างน้อย ๑ ผลงาน - ผู้สมัครทุกคนต้องเข้ารับฟังการชี้แจงการจัดการเรียนการสอน ผ่าน Microsoft Teams หรือ Zoom โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อผู้สมัครในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น.	ไม่ระบุ	๒

กลุ่มนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์
สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (จำนวน ๘ สาขาวิชา)

ลำดับ	คณะ/สาขาวิชา	GPAX. ไม่ต่ำกว่า	จำนวนรับ
๑	คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน - ปวช. สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ กราฟิก สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีโอ สาขาวิชาการออกแบบ หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ผู้สมัครทุกคนต้องแนบ แฟ้มสะสมผลงาน การผลิตสื่อต่าง ๆ หรือด้านกิจกรรม ระดับ ม.๔-๖ หรือ ปวช. อย่างน้อย ๑ ผลงาน	๒.๒๕	๒
๒	คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน - พิจารณาผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ GPA. ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ - ผู้สมัครทุกคนต้องแนบ แฟ้มสะสมผลงาน ที่แสดงออกถึงความสามารถทางทักษะ ภาษาอังกฤษที่โดดเด่นจำนวน ๒ ผลงาน เช่น การประกวดทางด้านภาษาอังกฤษ และ	๒.๒๕	๒

ลำดับ	คณะ/สาขาวิชา	GPAx. ไม่ต่ำกว่า	จำนวนรับ
	ได้รับรางวัลทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับโรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด เขต และระดับชาติ และ/หรือ ผลสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ ในระดับ B๑ ขึ้นไป เป็นต้น (ไม่พิจารณาผลงานด้านที่ไม่เกี่ยวข้อง)		
๓	คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมสังคม รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. - ปวช. ทุกประเภทวิชา - ผู้สมัครทุกคนต้องแนบ แฟ้มสะสมผลงาน ด้านการทำงานเพื่อสังคม งานจิตอาสา การมีส่วนร่วมกับองค์กรเพื่อสังคม การอบรมด้านสังคม ระดับ ม.๔-๖ หรือ ปวช. อย่างน้อย ๑ ผลงาน	๒.๐๐	๒
๔	คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (วิชาเอกสื่อสารดิจิทัลและมัลติมีเดีย และวิชาเอกเทคโนโลยีสื่อเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์) รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. - ปวช. ทุกประเภทวิชาที่เกี่ยวข้องทางคอมพิวเตอร์ ทางการออกแบบ - ผู้สมัครทุกคนต้องแนบ แฟ้มสะสมผลงาน ด้าน การสื่อสารดิจิทัล การผลิตสื่อดิจิทัล ระดับ ม.๔-๖ หรือ ปวช. ๑-๓ อย่างน้อย ๑ ผลงาน	๒.๐๐	๒
๕	วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน - ปวช.ทุกประเภทวิชา - ผู้สมัครทุกคนต้องจัดทำ ข้อสอบวัดความรู้เบื้องต้น และส่งคำตอบผ่านระบบรับสมัครออนไลน์เท่านั้น (ดาวน์โหลดข้อสอบวัดความรู้เบื้องต้นจากระบบรับสมัคร)	ไม่ระบุ ๒.๒๕	๒
๖	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดแพร่) สาขาวิชารัฐศาสตร์ รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. - GED Ready ๑๕๕ คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป ๑๔๕ คะแนนขึ้นไป - ปวช. ทุกประเภทวิชา	ไม่ระบุ	๒
๗	วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ - ม.๖ ทุกแผนการเรียน - ปวช.ทุกประเภทวิชา - ผู้สมัครทุกคนต้องจัดทำ ข้อสอบวัดความรู้เบื้องต้น และส่งคำตอบผ่านระบบรับสมัครออนไลน์เท่านั้น (ดาวน์โหลดข้อสอบวัดความรู้เบื้องต้นจากระบบรับสมัคร)	ไม่ระบุ ๒.๒๕	๒
๘	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดแพร่) สาขาวิชานวัตกรรมจัดการชุมชน รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน หรือ กศน.	ไม่ระบุ	๒

ลำดับ	คณะ/สาขาวิชา	GPAX. ไม่ต่ำกว่า	จำนวนรับ
	- GED Ready ๑๕๕ คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป ๑๕๕ คะแนนขึ้นไป - ปวช. ทุกประเภทวิชา		

๔. การสมัคร

๔.๑ การสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

๔.๑.๑ สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ admissions.mju.ac.th ในระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ เวลา ๐๐.๐๑ น. – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๒๒.๐๐ น.

๔.๑.๒ นักเรียนทุกคนจะต้องลงทะเบียนใช้งานและยืนยันตัวตนในระบบ TCAS๖๗ <https://student.mytcas.com> ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อใช้ในการยืนยันสิทธิ์

๔.๒ การชำระเงินค่าสมัคร จำนวน ๓๐๐ บาท (-สามร้อยบาทถ้วน-)

๔.๒.๑ เข้าสู่ระบบที่ admissions.mju.ac.th

๔.๒.๒ เลือกเมนูตรวจสอบสถานะการสมัคร >> กรอกเลขบัตรประชาชน

๓.๒.๓ เลือกปุ่มชำระค่าสมัคร โดยการสแกน QR Code ชำระเงินค่าสมัครผ่าน Mobile Banking Application ได้ทุกธนาคาร (ไม่มีค่าบริการ) ภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. ของวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ตรวจสอบสถานะการรับชำระเงินดังกล่าว ได้ในวันถัดไปเวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป (ไม่นับวันหยุดนักขัตฤกษ์) กรณียกเลิกการสมัคร เพื่อทำการปรับเปลี่ยนประเภทการสมัคร/สาขาวิชา ชำระเงินผิดบัญชี สมัครผิดหลักสูตร ชำระเงินซ้ำซ้อน หรือคุณสมบัติของผู้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัครมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัคร และผู้สมัครจะต้องชำระเงินค่าสมัครใหม่ทุกกรณี

๔.๓ การอัปโหลดเอกสารประกอบการพิจารณาการสมัคร

หลังจากชำระค่าสมัครแล้ว ๑ วันทำการ (ไม่นับวันหยุดนักขัตฤกษ์) ให้ผู้สมัครอัปโหลดไฟล์เอกสารการสมัครตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด โดยผู้สมัครทุกคนต้องอัปโหลดไฟล์เอกสารการสมัครในรูปแบบ PDF file ผ่านระบบรับสมัครเท่านั้น ในระหว่างวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๗ (หากไม่ส่งเอกสาร หรือส่งไม่ครบจะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการคัดเลือก)

ผู้สมัครทุกคนต้องอัปโหลด

๑. ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.๑/รบ.๑) : เป็นเอกสารที่สถานศึกษาออกให้ และมีตราประทับของสถานศึกษา ผู้กำลังศึกษาใช้ผลการเรียน ๕ ภาคเรียน ผู้สำเร็จการศึกษาใช้ผลการเรียน ๖ ภาคเรียน ฉบับจบการศึกษา (ปพ.๑ : ใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖, รบ.๑ : ใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)

ขั้นตอนที่ ๑ : ถ่ายสำเนาเอกสารใบแสดงผลการเรียน

ขั้นตอนที่ ๒ : ลงลายมือชื่อเพื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (ด้วยลายมือ) และเขียนขีดคล่อมข้อความ “ใช้สำหรับสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เท่านั้น” (กรณีมี ๒ หน้าให้รับรองสำเนาถูกต้องทั้ง ๒ หน้า)

ขั้นตอนที่ ๓ : สแกนเป็นไฟล์นามสกุล PDF ขนาดภาพเท่ากับ A๔ (ตามขนาดของเอกสาร) ขนาดของไฟล์ไม่เกิน ๑ MB (กรณีมี ๒ หน้าให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลังรวมเป็นไฟล์เดียวแล้วอัปโหลดในระบบรับสมัคร)

๒. สำเนาบัตร...

๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวพิกการ

ขั้นตอนที่ ๑ : ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวพิกการเฉพาะด้านหน้าเท่านั้น

ขั้นตอนที่ ๒ : ลงลายมือชื่อเพื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (ด้วยลายมือ) และเขียนขีดคล่อมข้อความ “ใช้สำหรับสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เท่านั้น”

ขั้นตอนที่ ๓ : สแกนเป็นไฟล์นามสกุล PDF ขนาดภาพเท่ากับ A๔ (ตามขนาดของเอกสาร) ขนาดของไฟล์ไม่เกิน ๑ MB แล้วอัปโหลดในระบบรับสมัคร

อัปโหลดเอกสารบางสาขาวิชา (รายละเอียดศึกษาจากตารางคุณสมบัติในข้อ ๒)

๑. เพิ่มสะสมผลงาน (Portfolio) : เพิ่มสะสมผลงานที่แสดงถึง กิจกรรมที่โดดเด่น ที่ได้รับรางวัล ประกาศนียบัตรด้านวิชาการหรือความสามารถพิเศษอื่น ๆ เกี่ยวข้องกับคณะที่ท่านสมัคร จำนวนไม่เกิน ๑๐ หน้า A๔ (ไม่รวมปก) (เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมให้จัดทำเพิ่มสะสมผลงานด้านการวาดภาพ/ศิลปะตามที่คณะกำหนด)

ขั้นตอนที่ ๑ : หากมีเกียรติบัตร หรือประกาศนียบัตร เพื่อให้อ่านข้อความได้ชัดเจนให้สแกนเอกสารดังกล่าว ๑ ใบต่อ ๑ หน้าหรือ ๒ ใบต่อ ๑ หน้ากระดาษ A๔ สแกนเป็นไฟล์นามสกุล PDF

ขั้นตอนที่ ๒ : บันทึกเพิ่มสะสมผลงานเป็นไฟล์ PDF ขนาดภาพเท่ากับ A๔ ขนาดของไฟล์ไม่เกิน ๕ MB แล้วอัปโหลดในระบบรับสมัคร

ขั้นตอนที่ ๓ : หากขนาดของไฟล์เกิน ๕ MB ให้อัปโหลดไฟล์ไปที่ Google Drive เพื่อทำการแชร์ลิงค์มายังระบบรับสมัคร และเปลี่ยนการเข้าถึงเป็นทุกคนที่มีลิงก์

๒. ข้อสอบวัดความรู้เบื้องต้น : ผู้สมัครสาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ทุกคนต้องจัดทำข้อสอบวัดความรู้เบื้องต้น

ขั้นตอนที่ ๑ : ดาวน์โหลดข้อสอบวัดความรู้เบื้องต้นจากระบบรับสมัครในขั้นตอนการอัปโหลดเอกสารสมัคร

ขั้นตอนที่ ๒ : พิมพ์ข้อสอบวัดความรู้เบื้องต้นแล้วกรอกคำตอบด้วยลายมือที่อ่านข้อความได้ชัดเจน

ขั้นตอนที่ ๓ : สแกนข้อสอบวัดความรู้เบื้องต้นที่กรอกคำตอบแล้วเป็นไฟล์นามสกุล PDF ขนาดภาพเท่ากับ A๔ (ตามขนาดของเอกสาร) ขนาดของไฟล์ไม่เกิน ๑ MB แล้วอัปโหลดในระบบรับสมัคร

๓. บทความ

ขั้นตอนที่ ๑ : พิมพ์บทความ ๑ หน้ากระดาษ A๔ หัวข้อตามที่สาขาวิชากำหนด

ขั้นตอนที่ ๒ : สแกนบทความเป็นไฟล์นามสกุล PDF ขนาดภาพเท่ากับ A๔ (ตามขนาดของเอกสาร) ขนาดของไฟล์ไม่เกิน ๑ MB แล้วอัปโหลดในระบบรับสมัคร

หมายเหตุ หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือ ตรวจสอบพบในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัคร หรือ เอกสารประกอบการพิจารณาการสมัครเป็นเท็จ หรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร หรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม และอาจถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมาย

๔.๔ ตรวจสอบความถูกต้องสถานะการสมัคร แก้ไขข้อมูลการสมัคร

ผู้สมัครต้องตรวจสอบสถานะการอัปโหลดไฟล์เอกสารที่ admissions.mju.ac.th หากเอกสารไม่ถูกต้องหรือให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมจะมีข้อความแจ้งเตือนที่หน้าเว็บอัปโหลดไฟล์โดยผู้สมัคร ต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๒๐.๐๐ น. ของวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๗ หากผู้สมัครไม่ดำเนินการแก้ไขหรืออัปโหลดไฟล์ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด และตามระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการคัดเลือก โดยมหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

๕. เกณฑ์การพิจารณาและการคัดเลือก

- ๕.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้
- ๕.๒ แผนการเรียน และผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษาขึ้นไป ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
- ๕.๓ แฟ้มสะสมผลงาน (ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด)
- ๕.๔ ข้อสอบวัดความรู้เบื้องต้น (หัวข้อตามที่วิทยาลัยบริหารศาสตร์กำหนด)
- ๕.๕ บทความ (ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด)
- ๕.๖ การตัดสินผลของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรถือเป็นที่สุด

๖. การประกาศผล และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

๖.๑ ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก

๖.๑.๑ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก (ขั้นต้น) ที่ admissions.mju.ac.th ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๐.๐๑ น.

๖.๑.๒ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก (อย่างเป็นทางการ) ที่ student.mytcas.com ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

๖.๒ การยืนยันสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์ (เปิดระบบ เวลา ๑๐.๐๐ น. ปิดระบบ ๒๓.๕๙ น.)

ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคนจะต้องยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบกลาง Clearing - House ที่ student.mytcas.com ในระหว่างวันที่ ๒ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และหากประสงค์จะสละสิทธิ์เพื่อไปสมัคร TCAS รอบต่อไปสามารถดำเนินการได้ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๖.๓ การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

๖.๓.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์แล้วให้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยสแกน QR Code ชำระเงินผ่าน Mobile Banking Application ได้ทุกธนาคาร (ไม่มีค่าบริการ) จำนวนตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราและหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท เหม่าจ่ายของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ในระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. ของวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (ไม่ต้องจัดส่งหลักฐานการชำระเงิน) ตรวจสอบสถานะการรับชำระเงินดังกล่าว ได้ในวันถัดไปเวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป (ไม่นับวันหยุดนักขัตฤกษ์)

กรณียกเลิก...

กรณียกเลิกการสมัคร เพื่อทำการปรับเปลี่ยนสาขาวิชา มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาใหม่ทุกกรณี

๖.๓.๒ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้น ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าพัฒนานักศึกษา ค่าลงทะเบียนทะเบียน (หน่วยกิต) ค่าบำรุงพิเศษคณะ อัตราตามจริงไม่เกินภาคการศึกษาละ ๑๕,๐๐๐ บาท (ปีละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท) ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาล

๖.๓.๓ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าบำรุงหอพักนักศึกษา (ภายในมหาวิทยาลัย) ตลอดหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษา กรณีพักอาศัยหอพัก (ภายนอกมหาวิทยาลัย) จะต้องชำระค่าบำรุงหอพักนักศึกษาเอง

๖.๓.๔ ผู้ผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ทุกประเภทการเข้าศึกษาต่อ) ที่ได้ทำการชำระเงินค่าสมัคร และค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาหนึ่งแล้ว จะไม่สามารถไปสมัครสาขาวิชาอื่น ๆ ในรอบถัดไปได้ เว้นแต่ไปทำการสละเงินค่าสมัคร และค่าธรรมเนียมการศึกษา และสละสิทธิ์ผ่านระบบกลาง Clearing - House ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยกำหนด มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือทำการปรับเปลี่ยนสาขาวิชาให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

๖.๔ อัตราค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษา (ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราและหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี) ได้ที่ admissions.mju.ac.th

๖.๕ การตัดสิทธิ์ การสละสิทธิ์ และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกประเภท

๖.๕.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่สำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ให้ถือว่าถูกตัดสิทธิ์

๖.๕.๒ ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระหว่างวันที่ ๕ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถือว่าสละสิทธิ์

๖.๕.๓ ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่รายงานตัว (ผ่านระบบรายงานตัวออนไลน์) ในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถือว่าสละสิทธิ์

๖.๕.๔ ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่นำส่งใบแสดงผลการเรียนฉบับจบการศึกษาในระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะไม่ดำเนินการออกรหัสนักศึกษาให้ และสงวนสิทธิ์ไม่ทำการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ

๖.๕.๕ หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าผู้ผ่านการคัดเลือกมีการปลอมแปลงเอกสารในการคัดเลือก หรือการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาจะถูกเพิกถอนสิทธิ์การเป็นนักศึกษา และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

๗. การรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

๗.๑ การรับกำหนดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดาวน์โหลดกำหนดการการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และดาวน์โหลดคู่มือรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ ได้ที่ admissions.mju.ac.th เป็นต้นไป

๗.๒ การรายงานตัว...

๗.๒ การรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ (ผ่านระบบออนไลน์)

นักศึกษาใหม่ทุกคนเมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วให้รายงานตัว (ผ่านระบบรายงานตัวออนไลน์) เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ที่ admissions.mju.ac.th ในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยส่งพิมพ์เอกสารรายงานตัวทั้งหมดไว้ (แต่ไม่ต้องจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ใด ๆ ไปมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

นักศึกษาใหม่ต้องตรวจสอบสถานะการอัปโหลดไฟล์เอกสารที่ admissions.mju.ac.th หากเอกสารไม่ถูกต้องหรือให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมจะมีข้อความแจ้งเตือนที่หน้าเว็บ อัปโหลดไฟล์โดยนักศึกษาใหม่ ต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๒๐.๐๐ น. หากนักศึกษาใหม่ไม่ดำเนินการแก้ไขหรือ อัปโหลดไฟล์ให้ถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนดมหาวิทยาลัยจะไม่ดำเนินการออกรหัสนักศึกษาให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

๘. การตรวจร่างกาย

นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ผลการตรวจก่อนเปิดภาคการศึกษา) โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไปที่ admissions.mju.ac.th

สถานที่ยื่นผลการตรวจร่างกาย

- เรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ : ยื่นเอกสารผลการตรวจร่างกาย ณ งานอนามัยและพยาบาล ชั้น ๑ ลานอนันต์ปัญญาวิรุ อาครอำนวยยศสุข ในระหว่างวันที่ ๒๐ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ ๐ ๕๓๘๗ ๓๐๗๔, ๐ ๕๓๘๗ ๓๐๗๕

- เรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดแพร่ : ยื่นเอกสารผลการตรวจร่างกาย ในวันรายงานตัวเข้าหอพัก ณ หอพักนักศึกษาหญิง

ติดต่อสอบถาม : คุณชนันท์จิตา สะปู โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๖ ๕๑๙๒ ๘๙๒๔

- เรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดชุมพร : ยื่นเอกสารผลการตรวจร่างกาย ในวันรายงานตัวเข้าหอพัก ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑ อาคารบูรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

ติดต่อสอบถาม : คุณศุจินธร รัตนิพนธ์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๖ ๑๑๗๓ ๕๖๖๙

๙. การรายงานตัวเข้าหอพักมหาวิทยาลัย

๙.๑ เรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่: นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อเข้าหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ (มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องพัก) รายละเอียดติดตามได้ที่เพจเฟซบุ๊ก : [หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่](https://www.facebook.com/housing.mju.ac.th) ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ ๐ ๕๓๘๗ ๓๐๘๕

โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหอพักจำนวนเงินภาคการศึกษาละ ๓,๓๐๐-๓,๘๐๐ บาท (แยกเก็บจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) ทั้งนี้กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักเป็นไปตามที่งานหอพักกำหนด

๙.๒ เรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดแพร่: นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อเข้าหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (ยกเว้นนักศึกษาภาคพิเศษไม่ต้องเข้าพักอาศัย) มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องพัก และผู้ร่วมพักอาศัย ติดต่อสอบถาม:

หอพักชาย...

หอพักชาย: ว่าที่ร้อยโท พิระสันต์ กระจ่างทอง โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๙๐๓๔ ๕๕๔๐
คุณภิญโญ ผลงาม โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๙ ๒๓๑๔ ๕๖๑๕
หอพักหญิง: คุณอุทุมพร แสงสร้อย โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๖๔๙๘ ๓๕๖๓

โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหอพักจำนวนเงินภาคการศึกษาละ ๓,๐๐๐ บาท (แยกเก็บจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) ทั้งนี้กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติกำหนด

๙.๓ เรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดชุมพร: นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อเข้าหอพัก นักศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (ยกเว้นนักศึกษาภาคพิเศษไม่ต้องเข้าพักอาศัย) มหาวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องพัก และผู้ร่วมพักอาศัย ติดต่อสอบถาม : คุณसानิตย์ เป็นเหลือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๗๔๖๕ ๗๕๕๕

โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหอพักจำนวนเงินภาคการศึกษาละ ๓,๐๐๐ บาท (แยกเก็บจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) ทั้งนี้กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร กำหนด

๑๐. การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ และกิจกรรมพิธีมอบสัญลักษณ์นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๑๑. การแต่งกายของนักศึกษาใหม่

นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องแต่งกายตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ ๐ ๕๓๘๗ ๓๐๗๒ หรือเพจเฟซบุ๊ก : [งานวินัยและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้](#)

๑๒. การจัดการเรียนการสอน และการเปิดภาคการศึกษา

มหาวิทยาลัยกำหนดเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ (มหาวิทยาลัยจะทำการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ ๑ ให้นักศึกษาใหม่ทุกคน) ตรวจสอบรหัสส นักศึกษา ผลการลงทะเบียนเรียน และตารางเรียน ในปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ได้ที่ reg.mju.ac.th

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้